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เยีย่มเพ่ือน เยือนมิตร  

ชวนคิด ต่อยอด 

 

(บันทกึการเยี่ยมพื้นทีเ่พือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพฒันานโยบาย

สาธารณะเพื่อสขุภาพ โดยใช้เครื่องมือตามพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต)ิ 

 

๕. นครปฐม (๑๑กค.๕๕) 

(ปรับสดุท้าย๑๙สค.๕๕) 

๕.๑ ท่ีน่ีมีดีแยะ 

“พีห่วงัผลอะไร?” 

คุณหมอถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดันครปฐม ถามผม เมื่อรู้ ว่าผมจะไปประชุม

ปรึกษาหารือเรื่องเกีย่วกบัสมชัชาสขุภาพ  

ผมรู้ จักคุณหมอถวลัย์มานานกว่า๓๐ปี ตั้งแต่เป็นแพทย์ชนบทท างานอยู่ระดบัอ าเภอในภาคกลาง

เหมือนกนั คุณหมอถวัลย์เป็นรุ่นน้องผมปีเดยีว เป็นคนตรง มชีีวติที่สมถะ เรียบง่าย พูดน้อย ท างานเอา

จริงเอาจัง ทีห้่องท างานของคุณหมอถวลัย์จัดอย่างเรียบง่าย ใช้ของเก่าๆ มสีมบัตไิม่กี่ชิ้น เหมอืนกบัห้อง

ท างานของคุณหมอคงเดช ลีโทชวลิต รองนายแพทย์ สสจ.นครปฐม ทีอ่ยู่ตรงข้ามกนั ใช้โตะ๊เก้าอี้เก่าๆ 

จัดแบบง่ายๆ ไม่สะสมข้าวของเช่นเดยีวกนั 

พีน้่องคู่นี้ เหมือนกนัจริงๆ 

“เรือ่งสมัชชาสุขภาพผมใหค้ณุหมอคงเดชดูแล คณุหมอคงเดชเป็นคนดี ช่วยงานผมไดดี้มากๆ” 

คุณหมอถวลัย์ชมน้อง พร้อมส่งลูกต่อไปให้ทนัท ี 

คุณหมอถวลัยแ์ละคุณหมอคงเดช 
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วนันั้นคุณหมอถวลัย์ต้องไปประชุมส าคญัที่กรงุเทพ แต่เห็นผมไปเยี่ยม กร็อกล่าวต้อนรับแล้วรีบ

เดนิทางไป มอบหมายให้คุณหมอคงเดชอยู่ท าหน้าที่เจ้าบ้านแทน 

คุณหมอคงเดชนี่ผมกร็ู้ จักมานานเช่นกนั เป็นคนนครปฐม เป็นผู้อ านวยการรพ.ห้วยพลูมานาน 

ภรรยาผมเล่าว่า ตอนเรียนจบสาธารณสุขศาสตร์ใหม่ๆ สอบบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี ๒๕๓๑ ได้ไปอยู่ที่

รพ.ห้วยพลู ได้รับการดูแลเป็นอย่างดจีากคุณหมอคงเดช ซึ่งเป็นผู้บังคบับัญชาคนแรก 

คุณหมอคงเดชเล่าในทีป่ระชุมวนันั้นว่า ตอนจบใหม่ มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ที่หาดผาแดง

ชลบุรี โดยพี่ๆ ชมรมแพทย์ชนบทเป็นคนจัดร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ วนัเดนิทางไปถึง ไม่มีรถเข้าไปที่

พกั จึงตัดสนิใจเดนิเข้าไป ระหว่างทางเจอผมรับขึ้นรถเข้าไปถงึทีพ่ัก ผมจ าเหตกุารณน์ั้นไม่ได้แล้ว แต่คุณ

หมอคงเดชจดจ าได้ แม้เวลาผ่านมา ๓๐ ปีแล้ว  

เรื่องนี้ ไปตรงกบัทีป่ราชญ์ชาวจีนสอนไว้ว่า  

“เมื่อเราท าดีต่อใคร ไม่ต้องจดจ า แต่ควรจ าวา่ใครท าดีอะไรใหก้บัเราบา้ง แลว้หาทางตอบแทน

คณุความดีเหล่านัน้ คนทีเ่ราท าดีใหก้บัเขา ถา้เขาเป็นคนดี มีกตัญญ ูเขาจะจดจ าไดเ้อง” 

คุณหมอคงเดชท างานอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนมานาน กว่าจะยอมขยับมาท าหน้าทีบ่ริหารระดบั

จังหวดั เพราะไม่มคีวามทะเยอทะยานเป็นใหญ่เป็นโต คุณหมอเป็นคนมธีรรมะสูง และมีความเชื่อมั่นใน

พลังของภาคประชาชน ตอนท างานทีห้่วยพลู กเ็ชือ่มโยงศักยภาพกบัภาคประชาชน มาช่วยกนัพฒันา

โรงพยาบาลมากมายหลายเรื่อง  

เมือ่มาอยู่ จังหวัดกส็นับสนุนการท างานของภาคประชาชน และสนับสนุนการขบัเคลื่อนงาน

นโยบายสาธารณะผ่านสมัชชาสุขภาพ และผ่านการท างานในรปูแบบอืน่ๆมาโดยตลอด  

“ผมเขา้ใจการท างานของภาคประชาชน หน่วยงานรฐับางหน่วยยังไม่ค่อยเขา้ใจ แต่ประชาชนส่วน

หนึ่งอาจยังเป็นปัจเจกสูงไปหน่อย ผมพรอ้มทีจ่ะเป็นตัวเชือ่มระหวา่งภาคประชาชนกบัหน่วยงานต่างๆ 

อยากใหชุ้มชนท าแผนพฒันาของตัวเองได ้ตอนน้ีก็ท าอยู่กบั ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิยั(สกว.)ใน

หลายพ้ืนทีจ่ะไดเ้ชือ่มกบังบประมาณของผูว้า่ซีอีโอไดด้ว้ย” 

“หลงัเกษียณแลว้ ผมกจ็ะท างานดา้นพระพุทธศาสนาที่ชอบ และช่วยท างานขบัเคลื ่อนสงัคมที่

นครปฐมต่อไปเรือ่ยๆ” 

คุณหมอคงเดชเล่าให้ผมฟัง 

ย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๔สช.ได้ชวนคุณหมอไปช่วยเป็นกรรมการจัดสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้วย  

ผมและคณะไปเยี่ยมนครปฐมหลายรอบแล้ว เมื่อราวปี๒๕๔๔ กเ็คยมาท ารายการทวีีเรื่องเกีย่วกบั

การรวมตวัของชาวนครปฐมแก้ปัญหาวกิฤตแม่น ้าท่าจีนเน่าเสยี  ของ “ชมรมคนรักษ์ท่าจนี” ที่วดัสขุ

วฒันาราม เพื่อน าไปออกรายการ “รวมพลัง สร้างสุข” ทางทวีีช่อง ๑๑ สมยัที ่ส านักงานคณะกรรมการ
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สขุภาพแห่งชาต(ิสช.) ยังเป็น ส านักงานปฏริปูระบบสขุภาพแห่งชาต(ิสปรส.)อยู่ ได้พบเพื่อนภาคหีลาย

คน ได้แก่ อาจารย์ประสพ   ช้ันอินทร์งาม(เสยีชวีิตไปแล้ว) อาจารย์ประเชิญ คนเทศ และอาจารย์เด่น

ศิริ ทองนพคุณ เป็นต้น แกนน าภาคประชาชนคนส าคญัของนครปฐม ซึ่งยังคงท างานภาคประชาสงัคม

อย่างเข้มแขง็เรื่อยมาจนถงึทุกวนันี้  

 อ.ประเชิญ และ อ.ประสพ 

อกีครั้ง เมื่อราวปี ๒๕๕๑ ผมและคณะกไ็ด้ดูงานพฒันาชุมชนที ่อบต.บางระก า ซึ่งน าโดยคุณ

ณัฐวัฒน์ ช้ันอินทร์งาม นายกคนหนุ่มไฟแรง ได้เรียนรู้ การด าเนินงานทั้งด้านการพฒันาคุณภาพชวีิต

กจิการออมทรัพย์ การพฒันาบริการประชาชนของ อบต. การส่งเสริมอาชพีเกษตรกรรมธรรมชาต ิลดการ

ใช้สารเคม ีการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน ฯลฯ ได้เห็นการท างานของ อบต.ทีน่ั่นแล้ว คิดว่าถ้าเรามี

อบต.ดีๆ อย่างนั้นสกัครึ่งประเทศ ประเทศไทยจะน่าอยู่ขึ้นอีกแยะ  

 ช่วงมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ถ้าใครตดิตามข่าวทางทีว ีกจ็ะพบข่าวนายกณฐัวฒัน์ รวมพลัง

ชุมชนเข้ากบัท้องถิ่นและรัฐ ป้องกนัน ้าท่วมอย่างเอางานเอาการและได้ผลดทีเีดยีว 

นายกณฐัวฒัน์ 

 เมือ่ปี๒๕๕๓ (๑๔ตค.๕๓)ผมและคณะกไ็ปนครปฐมอีก เพื่อไปพบปะพดูคุยกบัแกนน าเครือข่าย

ภาคประชาชนราว ๑๐ กว่าท่าน เพือ่เล่าถึงการขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศไทย และชวนพีน้่องชาว

นครปฐมขยับเรื่องนี้กนั มน้ีองดี้  (เตชิต ชาวบางพรหม) ผู้ประสานงาน สช.ซึ่งเป็นคนนครปฐม ท าหน้าที่

ประสานงานให้เป็นอย่างด ีเพราะเขาคลุกคลีและเตบิโตมากบัการท างานร่วมกบัผู้ใหญ่ใจดเีหล่านี้  

 ทีพ่อจ าได้ว่ามาประชุมร่วมกนัในวนันั้นก็ม ีคุณวสิุทธ ิ วทิยฐานกรณ ์(นักธุรกจิเจ้าของน ้ามนัพืช

ตราองุ่น) นายกสมาคมศนูย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวดันครปฐม, คุณอดิศร  พวงชมพ(ูนักธุรกจิ

เจ้าของเสื้อยี่ห้อแตงโม) ทีป่รึกษาประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม, รศ.ดร.ชืน่ฤทยั   กาญจนจิตรา รอง



4 
 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, คุณหมอคงเดช   ลีโทชวลิต, ดร.จรินทร์ ชาตริุ่ ง ประธานกรรมการเลือกตั้ง

จังหวดันครปฐม, คุณสิทธชิยั   คุ้มอนุวงศ์ นายกสมาคมวทิยุโทรทัศน์จังหวัดนครปฐม, คุณกมล   เป่ียม

สมบูรณ ์ประธานสภาลุ่มน ้าท่าจีน, ผศ.เด่นศริิ   ทองนพคุณ ประธานชมรมเรารักแม่น ้าท่าจีนนครปฐม, 

พระครสูธุรรมนารถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย, อาจารย์ประเชญิ คนเทศ, ผอ.สวุรรณ   นันทศรุต ผอ.สนง.

สิ่งแวดล้อมภาค ๕, อาจารย์วโิรจน์   ทองสุพรรณ  ผอ.กองกจิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

อาจารย์แม่ยุพนิ   ดุษิยาม,ี อาจารย์ภัธทรา   โตะ๊บุรินทร์ รองคณบด ีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์  

  ก้าวย่างสมัชชาปฏริปูของคนนครปฐม 

 เวลาผ่านไปไม่นาน เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวนครปฐมเดนิหน้าขบวนปฏริปูไปไกล ยกระดบัการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมเข้าเชื่อมกบัสถานการณจ์ริงทีเ่กิดขึ้น คือปัญหาภัยพบิัติครั้ งใหญ่ จนเกิดกระบวนการ

ขบัเคลื่อนการตืน่รู้ของคนนครปฐม จัดเวทีสาธารณะผู้เข้าร่วมราวพนัคน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้ประกอบการ นักวชิาการ ประชาชน เกษตรกร ร่วมเรียนรู้นโยบายแห่งรัฐ กรณกีารประกาศพื้นที่ทางผ่าน

ของน ้า (flood way) เกดิกลุ่มคนอาสาสมคัร ร่วมจัดเวทปีระกาศ “ปฏญิญาสามพราน” เมื่อวนัที่ ๒๗ 

เมษายน ๒๕๕๕ มีมตร่ิวมกนัให้จัดตั้งกองทนุและศนูย์ประสานงานความร่วมมอืฝ่าภัยพบิัต ิคนนครปฐม 

เพือ่ท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมลู ในพื้นที ่และทศิทางของนโยบายที่มผีมกระทบต่อวถิีชวีติและชุมชนของ

ตนเอง  
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 ปฏญิญาสามพราน 

 เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อนภาคเีครือข่ายต่างๆ ได้ขอให้ สช.ประสานงานกบัผู้ช่วย

ศาสตราจารย์สมเดช   นิลพนัธุ ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อขอใช้สถานที่จัดตั้ง “ศูนย์
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ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือฝ่าภยัพบัิติลุ่มน ้าท่าจนี” ซึ่ งก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ให้

จัดตั้งขึ้นทีอ่าคารกิจการนักศกึษาตั้งแต่เดือนมิถนุายน ๒๕๕๕เป็นต้นมา  

และเมื่อวนัที ่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๕ทีผ่่านมา คุณหมอสวุิทย์ วบิุลผลประเสริฐ ประธาน

คณะกรรมการพฒันาสมชัชาสขุภาพเฉพาะพื้นที/่เฉพาะประเดน็ (คพส.) ก็ได้พากรรมการและ

อนุกรรมการฯไปเยี่ยมศึกษาดูงานทีศ่นูย์แห่งนี้  

 คพส.เยี่ยมดูงานศนูย์ประสานงานเครือข่ายความ

ร่วมมอืฝ่าภัยพบิัตลิุ่มน ้าท่าจีน  

 อย่างนี้นี่ไง ผมถงึบอกว่า “ทีน่ี่มดีีแยะ” 

 

๕.๒ ต่อยอดสมชัชาสุขภาพ ให้ “เขม้” และ “แข็ง” 

 นครปฐมกเ็ป็นจังหวดัหนึ่งทีไ่ด้จับมือกนัขบัเคลื่อนการปฏริปูระบบสขุภาพ ด้วยการชวนกนัจัด

สมชัชาสขุภาพระดมความเห็นต่อการยกร่างพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติกนัมาตั้งแต่ปี๒๕๔๔ และมีการท างาน

ต่อเนื่องเรื่อยมา จนเมื่อได้พ.ร.บ.สขุภาพฯประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ก็มกีารใช้ “สมัชชาสุขภาพ” เป็น

กระบวนการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพหลายเรื่อง ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง แล้วแต่

เรื่องราวและสถานการณ์ เช่น การจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ว่าด้วยสขุภาวะเดก็ สมชัชาสขุภาพ

เฉพาะประเดน็ว่าด้วยการจัดการผกัตบชวา สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ว่าด้วยการขบัเคลื่อนมติเดก็อ้วน 

เป็นต้น  
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ววิฒันาการและผู้คนในขบวนสมัชชาสุขภาพนครปฐม  

ทีผ่่านมา สช.ให้การสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสขุภาพในพื้นที่ไม่ชดัเจนและต่อเนื่องดพีอ 

ดงันั้น จากปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป สช.จะปรับทศิทางมาเน้นการสนับสนุนให้ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด”มกีาร

ด าเนินการและพฒันาได้อย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้ผู้คนทกุภาคส่วนในจังหวดัได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการ

รวมตัวกนัพัฒนาและขบัเคลื่อนโยบายสาธารณะดีๆ เพือ่สขุภาพหรือสขุภาวะของคนในจังหวดักนัเอง ส่วน

จะจับเรื่องประเดน็อะไร หนักเบาอย่างไร กว้างขวางแค่ไหน กส็ุดแล้วแต่กระบวนการทีจ่ะว่ากนัไป  

โดย สช.จะสนับสนุนให้มี “หน่วยเลขานุการกิจ”เกดิขึ้นทีจั่งหวดั ท าหน้าทีบ่ริหารจัดการแบบพหุ

ภาค ีดูแลให้เกดิกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวดัต่อเนื่องไปทกุปี ส่วนที่ว่า หน่วยเลขานุการกิจนี้จะอยู่

ภายใต้ร่มการจัดการของหน่วยงานหรือองค์กรใด กส็ดุแล้วแต่เครือข่ายภาคีในแต่ละจังหวดัตกลงปลงใจ

กนัเอง เพราะเราท างานกนัแบบแนวราบ ไม่มกีารบังคบัสั่งการใดๆแก่กนั  

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผมมาเยี่ยมประชุมปรึกษาหารือกบัเพือ่นพ้องน้องพี ่ก็ด้วยเหตนุี้  ซึ่งที่

นครปฐมนี้ผมมั่นใจว่างานนี้จะเดนิไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะมี “ต้นทนุ”ส าหรับต่อยอดพร้อมทุกด้าน 

เราประชุมกนัทีห้่องประชุมของสสจ.นครปฐม มีผู้มาร่วมประชุมกนักว่า ๓๐คน ได้แลกเปลี่ยน

ข้อมูลและความเห็นกนัแยะ 

“ทีผ่่านมา คนไม่ค่อยเขา้ใจสุขภาพในความหมายที่กวา้ง วา่เป็นเรื ่องของสุขภาวะ๔มิติ คือ กายใจ 

จิตวญิญาณ และสังคม สมชัชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ท าใหค้นมาคิดดว้ยกนั ท างานดว้ยกนั เรียนรูไ้ป

ดว้ยกนั อาตมามีโอกาสเขา้ร่วมกระบวนการน้ีมานานหลายปีแลว้”  

พระครสุูธรรมนาถ เจ้าอาวาสวดัปลักไม้ลาย วดัทีเ่ต็มไปด้วยพืชพนัธุส์มนุไพรนานาชนิด ท่าน

กล่าวในทีป่ระชุม ( สปรส.เคยไปท ารายการมาออกทีว ี“รวมพลัง สร้างสุข”มาแล้วครั้งหนึ่ง)  

พระครสูธุรรมนาถ 

อ.เกศนิี 
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พีก่มล คนจิตสาธารณะ  

 “ถา้มีสมชัชาสุขภาพจังหวดัจดัทกุปี กลุ่มต่างๆทีเ่คลือ่นไหวงานอะไรก็เขา้มาร่วมกนัใช้

กระบวนการน้ีได”้  คุณหมอถวลัย์บอกไว้ก่อนขอตวัไปประชุมที่กรงุเทพฯ 

ส่วนอาจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธกิารบด ีม.ราชภัฏนครปฐมบอกว่า  

 “น่าจะเป็นไปไดใ้นการสรา้งกองเลขานุการกิจใหเ้ป็นกิจจะลกัษณะ แลว้เรามาช่วยกนัท างาน แต่

ไม่รวมงานทกุเรือ่งมาเป็นเรือ่งเดียวกนั” 

นายกณัฐวัฒน์ให้ความเห็นไว้อย่างตรงเป้า และเป็นประโยชน์มาก 

“อปท.ยังไม่ค่อยรูจ้ักพ.ร.บ.สุขภาพฯ ไม่รูจ้ ักเอชไอเอ. ท าไม่เป็น ไม่รูจ้กัสมัชชาสุขภาพ เราตอ้ง

จดัสมัชชาสุขภาพแบบที่ชวนมาแลกเปลีย่นความคิด ใหเ้อาประสบการณจ์ริงมาแลก เอางานมาเล่า ท าให้

เป็นเรือ่งง่ายๆ ใหเ้ขาอยากมาร่วม” 

ผมสรปุในใจว่า นั่นคอืต้องท าให้เป็น “สมัชชาสุขภาพกินได”้ คอืไม่ลอยอยู่แค่กบัตวัหนังสือ 

หรือมตต่ิางๆในกระดาษเท่านั้น 

คุณหมอคงเดชเสริมว่า “ควรใชยุ้ทธศาสตร ์ลงแขก-ลงขนั เพื่อให้ทกุภาคส่วนเขา้มาร่วมเป็น

เจา้ของ และร่วมใชส้มชัชาสุขภาพดว้ยกนั ไม่ไช่ใหใ้ครท าให้ใคร” 

ในการประชุมนี้  ยังมีอกีหลายคนมาร่วม ได้แก่ แม่ครยุูพนิ ดุษิยามี ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน, พีก่มล เป่ียมสมบูรณ์ ประธานสภาลุ่มน ้าท่าจีน, คุณพีป่ระวัตริอง

นายกอบจ.นครปฐม, คุณหมอทรงชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเอกชนสนามจันทร์ มาในนามรอง

ประธานสภาหอการค้านครปฐม, ลุงวถิี   หลงสมบูรณ์ อดีตประธานมลูนิธลิุ่มน ้าท่าจีนนครปฐม, คุณนิกร 

ไกรสวัสดิ์  เลขาธิการชมรมเรารักษ์ท่าจีน, คุณชุตมิา   น้อยนารถ สภาลุ่มน ้าท่าจีนนครปฐม, คุณมีชัย  วัจ

ชัยกร อปุนายกสมาคมศนูย์ประสานงานองคก์รเอกชนนครปฐม, คุณสลวย เทียมสระถู ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมที๕่, คุณรพีพรรณ  กลิ่นเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานผู้สูงอายุ ส านักงานพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวดันครปฐม คุณหมอวัฒนา เทียมปฐม ผอ.รพ.พุทธมลฑล เป็นต้น 
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 ถ่ายรปูหมู่หลังปิดการประชุม 

ในการมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกบัพีน้่องชาวนครปฐมครั้งนี้  มีพีว่ิเชียร คุตตวัส กรรมการสขุภาพ

แห่งชาต ิภาคประชาชน จากเขต ๕จังหวดัราชบุรี ผู้คลุกคลีอยู่กบัพ.ร.บ.สขุภาพฯมาตั้งแต่ยุคริเริ่ม ก็

มาร่วมให้ข้อคดิเห็นด้วย 

 พีว่ิเชยีร คุตตวสั 

ต้องนับถือในน ้าใจของพี่วเิชยีร นี่ขนาดไม่ค่อยสบาย เดนิเหินยังไม่สะดวกนัก แต่ก็ให้ความส าคญั

กบังานของสาธารณะเสมอ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง  

  

๕.๓ แวะดูนก 

 คณะของ สช. เกอืบ๑๐คน เดนิทางไป-กลับ โดยรถตู้เช่า มีคุณศิริธร อรไชย เป็นผู้ประสานงาน

นครปฐม แทนน้องดี้ทีไ่ปประสานงานภาคเหนือ 

พวกเราพยายามสร้างธรรมเนียมการท างานให้มปีระสทิธภิาพ เมือ่จะไปท างานอะไร เราจะ

เตรียมการกนัให้ดีทีส่ดุ และเมื่อหลังเสร็จงาน เราจะท าAARกนัทนัที 

 AAR กค็อื after action review เพือ่ประมวลสรปุบทเรียนการท างานทีผ่่านมา พร้อมกบัช่วยกนั

มองไปข้างหน้าว่าจะต้องท างานอะไรต่อ อย่างไร อย่างงานไปเยี่ยมจังหวดั เรากส็รปุส่งไม้ต่อให้ผู้

ประสานงานพื้นที ่เพือ่รับไปเดนิงานต่อได้เลย  

เราท าAARกนัตามร้านอาหารข้างถนนบ้าง ทีป๊ั่มน ้ามนับ้าง ทีส่นามบินบ้าง แล้วแต่สะดวก ไม่รอ

ให้กลับถงึส านักงาน เพราะแต่ละคนมีงานอืน่รออยู่แยะ เจอกนัพร้อมหน้ายาก 

ขากลับจากนครปฐมเทีย่วนี้มีแปลก  คุณหมอวัฒนา เทียมปฐม ชวนให้แวะไปดูนกทีร่พ.พทุธ

มลฑล บอกว่าช่วงนี้มนีกกระจาบอพยพมาท ารังทั้งในและหน้าโรงพยาบาลเป็นจ านวนมากทุกปี  
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หลังเสร็จAARทีร้่านกาแฟข้างทาง คณะของเราจึงแวะไปตามค าชวน เห็นนกกระจาบหลายชนิดท า

รังอาศยัอยู่ตามต้นธูป และต้นไม้ทั่วไปที่หน้าและในโรงพยาบาล แสดงให้เห็นถงึความเป็นธรรมชาติทีย่ัง

อดุมสมบูรณใ์นแถวนั้น 

 พวกเราตืน่เต้นทีเ่ห็นนกกระจาบทอง ตวัสีเหลืองแซมน ้าตาล สวยน่ารัก แตกต่างจากนกกระจาบ

นาสนี ้าตาลทีเ่คยเห็นทั่วไป พวกผู้หญิงถ่ายรปูนกกนัสนุก 

 

 คุณหมอวัฒนาพาชมนก 

“นกกระจาบพวกน้ีจะอพยพมาอยู่แถวน้ี๔-๕เดือน ในช่วงฤดูผสมพนัธุ ์เมือ่ลูกนกโต กจ็ะอพยพ

ไปอยู่ที่อ่ืน นกกระจาบไม่เหมือนนกกระเรียน หรือนกเงือก ทีนิ่ยมมีคู่ผัวเดียวเมียเดียว ทีเ่ห็นตัวสีเหลือง

สวยๆ ปากสีด า เป็นนกกระจาบทอง ตัวผูจ้ะมีสีสวยสด มีหนา้ทีท่ ารังให้สวยๆ แลว้ก็ไปชวนนกตัวเมียมาดู

รงั ถา้ไม่พอใจกท็ าใหม่จนตัวเมียพอใจ จากนัน้กท็ าหนา้ทีข่ยายพนัธุ ์ตัวเมียก็ออกไข่ และท าหนา้ที่กกไข่

จนกวา่ลูกนกออกมา  

ในช่วงนัน้ พ่อนกก็ท ารงัใหม่บนตน้ไมเ้ดียวกนันัน้ หรือตน้ใกล ้ๆ  แลว้ก็ไปชวนนกตัวเมียตัวอ่ืนมา

ชมรัง ถา้พอใจกไ็ดข้ยายพนัธุอี์ก แลว้ปล่อยให้แม่นกตัวใหม่กกไข่ออกลูกต่อไปเรือ่ยๆ รงัทีเ่ห็นบนตน้ไม้

ตน้หนึ่งๆจึงเป็นฮาเลม็ของพ่อนกกระจาบทองเพียงตัวเดียว” 

ฟังจบ ทีมงานผู้หญิงที่ตืน่เต้นความสวยของนกกระจาบทองเมือ่ครู่นี้  ดูเงยีบเสยีงลงไปมาก ไม่

ทราบว่าในใจพวกเธอคิดอะไร  

ต่างกบัพวกผู้ชาย ทีห่ัวเราะกนัเสยีงดงั ชี้ชวนกนัดูนกกระจาบทอง และกระซิบกระซาบกนัสนุก 

ไม่รูเ้ก็บกดมาจากไหน? 555 

----------------- 


